
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2 

 

…………………………………………….. 
 

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําป พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564  และไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น 
 

  ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๓๓ วรรคสี่ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ ณ  วันที่  8  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
                      (นายอานัน  สีระโก) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก   
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งท่ี 2 
วันจันทร ที่ 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ................................................................................................................................... 
1.2 ................................................................................................................................... 
1.3 ................................................................................................................................... 
1.4 ................................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระที่   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งท่ี 1 ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 
ระเบียบวาระที่   3 เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
- ไมมี  - 

 
ระเบียบวาระที่   5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 
5.2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 
5.3 เรื่อง การดําเนินการโครงการระบบสงน้ําฝายบานกําปงปาเระ   
5.4 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่น  ๆ 

6.๑ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๒ เรื่อง........................................................................................................................... 
6.๓ เรื่อง........................................................................................................................... 
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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2 
วันจันทรท่ี  31 พฤษภาคม  2564 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

............................. 
  

รายนามผูเขาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายใสดี  หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาล ใสดี  หะยีบือราเฮง 

2. นางสาวมารียะห  อุซา รองประธานสภาเทศบาล มารียะห  อุซา 
3. นายอับดุลรอฮิม  เจะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอฮมิ  เจะโกะ 

4. นายมาม ุ หะยีดอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล มาม ุ หะยีดอเลาะ  

5. นายสูกีพล ี ดือราแม  สมาชิกสภาเทศบาล สูกีพล ี ดือราแม  

6. นางสาวปทมา  ยือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล ปทมา  ยือราเฮง 

7. นายอับดุลการิม  นิบอซ ู สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลการิม  นิบอซ ู

8. นายอับดุลรอพา  อีอาซา สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอพา  อีอาซา 

9. นายอาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ 

10. นายอับดุลฮากิม  บราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลฮากิม  บราเฮง 

11. นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ สมาชิกสภาเทศบาล ตูแวนูนีลา  มือรงีิง 

12. นางสาวฟาตีฮะ  มะสาแม สมาชิกสภาเทศบาล ฟาตีฮะ  มะสาแม 

13. นายอานัน  สีระโก ปลัดเทศบาล/เลขานุการ อานัน  สีระโก 
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รายนามผูเขารวมประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก อับดุลรอฮมิ เจะโซะ 

2. นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซง็ รองนายกเทศมนตรี ฯ มาหะมะนาวาวี หะยีอูเซง็ 
3. นายกามาลย หะยีดิน รองนายกเทศมนตรี ฯ กามาลย หะยีดิน 
4. นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงงิ    เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ ตูแวมาซีเตาะ มือรงีิง   
5. นายวรรณวิมาน แวดือราแม   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี ฯ วรรณวิมาน แวดือราแม 
6. นายอาหะหมัดดือรอป อาบซูาแล รองปลัดเทศบาลฯ อาหะหมัดดือรอป อาบซูาแล 

7. นางสาวฮาลเีมาะห  สะอ ิ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล ฮาลีเมาะห  สะอ ิ

8. นายนูรูดดีน  สูลัยมาน ผูอํานวยการกองสาธารณสุข นูรูดดีน  สูลัยมาน 
9. นายมูฮัมหมัดยาการียา คาเดร ผูอํานวยการกองการศึกษา มูฮัมหมัดยาการียา คาเดร 

10. นางสาวมารสิา หะยมีะ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม มาริสา หะยีมะ 

11. นายปูซี  เจะอเุซง็  ผูอํานวยการกองชาง ปูซี  เจะอเุซง็  
12. นางสาววนิดา  จันทรโคบุตร หัวหนาฝายอํานวยการ วนิดา  จันทรโคบุตร 
13. นายนิอุสมัน  อาแว หัวหนาฝายปกครอง นิอุสมัน  อาแว 
14. นางสาวซูไฮนีย แมเราะ หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง ซูไฮนีย แมเราะ 

15. นายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน มูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ 
16. นายลุตฟ  อายิ นักทรัพยากรบุคคล ลุตฟ  อาย ิ

17. ส.ต.ต.ฮาเซง็  มะเซง็  นักวิชาการศึกษา ฮาเซ็ง  มะเซ็ง 
18. นางสาวโซฟฟยะห วงศสอนธรรม  นักสันทนาการ โซฟฟยะห วงศสอนธรรม 
19. นางสาวฟาอีซะห  มะแซ  นักวิชาการเงินและบญัชี ฟาอีซะห  มะแซ 
20. นางซูไรดะ  สาเมาะ นักตรวจสอบภายใน ซูไรดะ  สาเมาะ 
21. นายอับดุลเลาะห  ดอเลาะตาเฮ   เจาพนักงานพสัด ุ อับดุลเลาะห  ดอเลาะตาเฮ  
22. นายมะวี  แวกะจิ เจาพนักงานปองกันฯ มะวี  แวกะจิ 
23. นางสาววรรณี บัวหอม   เจาพนักงานธุรการ วรรณี บัวหอม   
24. นายบุญยามิน  ยูโซะ เจาพนักงานธุรการ บุญยามิน  ยูโซะ 
25. นางอาบีดะ ดอเลาะ   เจาพนักงานธุรการ อาบีดะ ดอเลาะ   
26. นายอาดือนัน ปูแทน  เจาพนักงานจัดเก็บรายได อาดือนัน ปูแทน  
27. นางสาวพาตีเมาะ  ลาเตะ คนงานทั่วไป พาตีเมาะ  ลาเตะ 
28. นางสาวรอบีฮะห บูละ  คนงานทั่วไป รอบีฮะห บลูะ  
29. นางสาวศุภวรรณ อิสมาแอ คนงานทั่วไป ศุภวรรณ อิสมาแอ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.10 น. 
 
         เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาล ไดใหสญัญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขา

หองประชุม แลวนบัองคประชุม ปรากฏวาองคประชุมมาประชุมอยางครบถวน หลังจากนั้น นายใสด ี 
หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาล  ไดกลาวเปดการประชมุ และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตางๆ  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

       เรียน นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก  รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา 
รองปลัดเทศบาล หัวหนากองตางๆ และผูมีเกยีรติทุกทาน กระผมนายใสดี หะยีบือราเฮง ประธานสภา
เทศบาลตําบลมะรอืโบตก วันนี้ไดรับเกียรติมาทําหนาที่เปนประธานในการประชุมสภาเทศบาล อีกครั้ง
หนึ่ง  กระผมขอตอนรับและขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานที่เขารวมการประชุมในครั้งนี้ครับ 
 

        การประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 2  มีเรื่องที่สําคัญๆ อยู 3-4 เรื่องดวยกัน คือ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  การดําเนินการโครงการระบบสงน้ํา
ฝายบานกําปงปาเระ  เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเรื่องอื่นๆ  

 

        บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรอืโบตก สมัยสามญั 
สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ในการประชุมสภาในครั้งนี้ กระผมยังไมมีประเด็นหรือขาวสารอะไรที่จะแจงใหที่ประชุม
รับทราบ ดังนั้นจึงขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล หากมีประเด็นตาง ๆ ที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ ขอ
เชิญครับ 

นายอานัน สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        ในวันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ เทศบาลตําบลมะรือโบตก รวมกับ องคการบริหาร
สวนตําบลมะรือโบตก และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ 
โรงเรียนบานมะรือโบตก เนื่องจากทางเทศบาลใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนเปนสถานที่กักกันโควิด  
โดยผูที่ถูกกักกันตัวจะครบกําหนดและสามารถออกจากที่กกักันไดในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 นี้ ดังนั้น
หลังจากที่ผูถูกกักกันตัวออกไปแลว ทางกองสาธารณสุขจะเขาไปทําความสะอาด ฆาเชื้อโรค และใน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จะมีการทําความสะอาด พัฒนาพื้นที่ Big Cleaning Day เพื่อคืนพื้นที่ใหกับ
โรงเรียนสําหรับใชเพื่อการเรียนการสอนตอไป ดังนั้น จึงขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดย
สวมชุดจิตอาสา สวมเสื้อสีเหลือง หมวกและผาพันคอพระราชทาน 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป  

พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 1   ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  ซึ่งเปนการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผานมานั้น ใหสมาชิก
สภาเทศบาล ไดตรวจสอบรายงานการประชุมวามีขอความใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมหรือไมนั้น จึง
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุม ตามที่ปรากฏในเอกสาร  ตั้งแตหนา
แรกจนถึงหนาสุดทาย วามีขอความใดจะเพิ่มเติมหรือแกไขหรือไม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมตอไป ขอเชิญครับ 
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 - ที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุม - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        หากทุกทานไมมีอะไรจะแกไขหรือเพิ่มเติมแลว สรุปวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผานมาครับ 

ที่ประชุม 
        มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.
2564 ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทูถาม 
          - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
          - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 
 5.1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อตั้งจาย

เปนรายการใหม 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ครับ ขอเชิญครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

         เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

          ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก พิจารณาดังนี้ 
 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
 

 รายการที่ 1 
 

 โอนลด 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินงาน 
หมวดรายจายคาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลกัษณะรายจายหมวด
อื่นๆ  โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน ขอโอนลดจํานวน ๑๗,๐๐๐.-บาท 
 

ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน  
หมวดรายจายคาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบ
ติดผนัง) จํานวน ๑ เครื่อง เปนจํานวนเงิน  ๑๗,๐๐๐.- บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ BTU แบบแยกสวน 
  - ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง  

 - ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.) และฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5  
 - เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน  

  - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ สวิตช 1 ตัว ทอ

ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  
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รายการที่ 2 
 

โอนลด 
 

 แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจัดการเลือกตั้งตางๆ 
ปจจุบันคงเหลือ 247,471.-บาทขอโอนลดจํานวน 100,179.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งรอยเจ็ดสิบเกา
บาทถวน)  
 
 ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

 แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  
 

 1. โครงการจัดซื้อโตะทํางานของนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตัว เปนจํานวนเงิน 19,260.- 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  - เปนโตะไมเขามุม ยายฝงได ประกอบดวย 3 สวน 

- โตะทํางานโลง ขนาดกวาง x ยาว x สูง = 90 x 180 x 76 หรือมากกวา 
  - ตูขางยาวมีลอเลื่อน ขนาดกวาง x ยาว x สูง = 41 x 120 x 60 หรือมากกวา 
  - ตู 3 ลิ้นชักมีลอ ขนาดกวาง x ยาว x สูง= 41 x 49 x 53 หรือมากกวา 
 

 2. โครงการจัดซื้อโตะทํางานของรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,165.-  บาท 
เปนจํานวนเงิน 20,330.-  บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- โตะไมเมลามีน ขนาด กวาง x ยาว x สูง = 70 x 160 x 74 หรือมากกวา 
- มีบานประต ู1 บาน หรอืมากกวา 
- มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก หรือมากกวา 
- มีกระจก  

 

 3. โครงการจัดซื้อโตะทํางานของเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
จํานวน 2 ตัวๆ ละ 9,095.- บาท เปนจํานวนเงิน 18,190.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- โตะไมเมลามีน ขนาด กวาง x ยาว x สูง = 70 x 140 x 74 หรือมากกวา 
- มีบานประต ู1 บาน หรอืมากกวา 
- มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก หรือมากกวา 
- มีกระจก  

 

 4. โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ตัว เปนจํานวนเงิน 4,815.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เกาอี้บุนวม 
- มีพนักพิงสงู 

  - ลอเลื่อนปรบัระดับได 
  - มีที่พักแขนทั้งสองขางแบบไมหุมหนงั 
  - ขาอลูมิเนียม 
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5. โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานรองนายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาล จํานวน 3 ตัวๆ 
ละ 4,815.- บาท เปนจํานวนเงิน 14,445.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เกาอี้บุนวม 
  - มีพนักพิงสงูปรับเอนได 
  - ลอเลื่อนปรบัระดับได 
  - มีที่พักแขนทั้งสอง 
  - ขาอลูมิเนียม 
 

6. โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางานรองประธานสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,745.- บาท เปนจํานวนเงิน 11,235.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เกาอี้บุนวม 
  - มีพนักพิงแบบตาขาย 
  - ลอเลื่อนปรบัระดับได 
  - มีที่พักแขนทั้งสอง 
  - ขาอลูมิเนียม 
 

7. โครงการจัดซื้อเกาอี้ประจําสํานักงาน  จํานวน 6 ตัวๆ ละ 1,284.- บาท เปนจํานวนเงิน 
7,704.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีพนักพิงแบบตาขาย 
  - ขาเหล็กตัวซ ี
  - มีที่พักแขนทั้งสอง 
 

8. โครงการจัดซื้อตูเก็บของ จํานวน 1 ตู เปนจํานวนเงิน 3,200.- บาท 
- ประตูกระจก  2 บาน   
- ขนาด กวาง x ยาว x สูง =  44.5 x  80 x  90 ซม. หรอืมากกวา 

 

9. โครงการจัดซื้อตูวางของ จํานวน 2 ตูๆ ละ 500.- บาท เปนจํานวนเงิน 1,000.- บาท 
- ตูวางของไม 3 ช้ัน  
- ขนาด กวาง x ยาว x สูง =  29 x  42  x  87 ซม. หรือมากกวา 

 

10. โครงการจัดซื้อตูเก็บของ แบบล็อคได จํานวน 1 ตู เปนจํานวนเงิน 800.- บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- ตูไม 3 ช้ัน  
- ขนาด กวาง x ยาว x สูง =  29 x  42  x  87 ซม. หรือมากกวา 

 - มีประตูแบบกุญแจล็อค 
 

11. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบกระจก จํานวน 1 ตู เปนจํานวนเงิน 4,500.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีบานเลื่อนแบบกระจก 2 บาน หรือมากกวา 
 - ขนาด กวาง x ยาว x สูง =  406 x 1185 x 877 ซม. หรือมากกวา 
 - เปนประตูแบบกญุแจล็อค 
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12. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบทึบ จํานวน 2 ตู ๆ ละ 4,400.- บาท เปนจํานวนเงิน 
8,800.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

 - มีบานเลื่อนแบบทบึ 2 บาน หรือมากกวา 
 - ขนาด กวาง x ยาว x สูง =  406 x 1185  x  877 ซม. หรือมากกวา 
 - เปนประตูแบบกญุแจล็อค 
 - มีขาตั้งรองตู 
 

13. โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 3 ชอง จํานวน 1 ตู เปนจํานวนเงิน 5,300.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีประตู 1 บาน 
 - มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก หรือมากกวา และสามารถล็อคได 
 - มีชั้นปรับระดบัได 1 ชอง 

- ขนาด กวาง x ยาว x สูง =  406 x 1181 x 876 ซม. หรือมากกวา 
 - มีขาตั้งรองตู 
 

14. โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,100.- บาท เปนจํานวนเงิน 
4,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เปนพัดลมโคจรติดผนงั ขนาด 16 นิ้ว  
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ/ปรับสาย ซาย-ขวา และหยุดสาย 
- ผานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

 
รายการที่ 3 
 

โอนลด 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ  ปจจุบันคงเหลือ 497,859.50.-บาท ขอโอนลดจํานวน 296,500.-บาท (สองแสนเกาหมื่น
หกพันหารอยบาทถวน)  
 
 ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติม 
ดัดแปลงอาคาร โครงการปรับปรุงซอมแซมกอสรางภายในอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
หมูที่ 5 ตําบลมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เปนจํานวนเงิน 296,500.-บาท (สองแสน
เกาหมื่นหกพันหารอยบาทถวน) โดยปรับปรุงซอมแซม ดังรายการตอไปนี้ 

1. งานรื้อถอน 
2. งานติดต้ังผนังกระจก 
3. งานติดต้ังพื้นลามีเนต 
4. งานติดต้ังกันสาด 
5. งานทาสี 
6. งานติดต้ังผามานพรอมอุปกรณ 

(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) 
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2. กองการศึกษา 
 

 โอนลด 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการ
ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน โอนลด จํานวน  25,2๐๐.- บาท และโครงการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โอนลด จํานวน 20,000.- บาท  
 

ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภท ครุภัณฑ
สํานักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง ราคา 45,200 บาท (สี่
หมื่นหาพันสองรอยบาทถวน) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

- ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู แบบแยกสวน 
- ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง  

 - ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)และฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5  
 - เปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวย
ระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน  

  - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร  
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ สวิตช 1 ตัว ทอ

ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร  
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น                                                                                
 

 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  ไดพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ตามระเบียบ
ดังกลาว ตอไป ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         กระผมขอเชิญเจาหนาทีผู่เกี่ยวของไดกรณุาชี้แจงรายละเอยีดที่เกีย่วกับการโอนเงินงบประมาณ
รายจาย เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมในครั้งนี้ ดวยครับ 

นายมะวี แวกะจิ 
เจาพนักงานปองกันฯ 

         สําหรับในสวนของการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมของแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานปองกันภัยฝ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากทางงานปองกันไดยายหองสํานักงานใหม ซึ่งหองสํานักงานดังกลาวมีพื้นที่
หองยาวมากกวาปกติ เมื่อเปดเครื่องปรับอากาศแลว ความเย็นกระจายไปไมทั่วถึงโดยเฉพาะดานหลัง 
จึงมีความจําเปนตองเพิ่มเครื่องปรับอากาศเพิ่มอีก 1 เครื่อง ขนาด 12,000 BTU จึงไดเสนอใหมีการ
โอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ครับ 

นายมูฮัมหมัดยาการียา  
คาเดร  
ผูอํานวยการกอง

         สวนกองการศึกษาโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ใหม จํานวน 2 เครื่อง เนื่องจากกองการศึกษาไดยายหองสํานักงานมาอยูที่ชั้น 2 โดยหองดังกลาวมี
เครื่องปรับอากาศจํานวน 4 ตัว แตเปนเครื่องปรับอากาศเครื่องเกาที่ใชงานมา 9 ปกวาแลว ซึ่งชํารุด
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การศึกษา และมีการซอมบํารุงอยูบอยครั้ง และในการซอมแตละครั้งใชงบประมาณจํานวนมากและไมคุมคา 
ดังนั้นจึงไดเสนอใหมีการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหมจํานวน 2 เครื่อง ครับ ขอบคุณครับ  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม นั้น  กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหโอนเงิน
งบประมาณดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น 

 - สภาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนุมัติ - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ครับ 

ที่ประชุม 
          มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม 

 5.2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖4 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 ครับ ขอเชิญครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

        เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

        ดวย คณะผูบริหาร  มีความจําเปนตองขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก เพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม ไดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   โครงการ
จัดซื้อจอรับภาพ  ในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  งบประมาณจํานวน 5,000.- บาท (หาพันบาทถวน)   
 

เนื่องจากมีความผิดพลาดทางธุรการ  ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

 
 

คําชี้แจงเดิม คําชี้แจงใหม 
โครงการจัดซื้อจอรับภาพ จํานวนเงิน 5,000.-
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพ  
 

มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       - ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 120 นิ้ว 
หรือ 72 x 96 นิ้ว หรือ 84 x 84 น้ิว หรือ 89 
x 92 น้ิว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 7 ฟุต 
       - มีขั้วตอ USB ในตัวสําหรับการโอนยาย
ขอมูล 
       - บันทึกและฟงเสียงในรูปแบบไฟล MP3 
ได 
       - มีระบบตัดเสียงรบกวนความถี่ต่ําได  
 

       จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจาก

โครงการจัดซื้อจอรับภาพ จํานวนเงิน 5,000.-
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพ  
 

มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       - ขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 120 
น้ิว หรือ 72 x 96 น้ิว หรือ 84 x 84 น้ิว 
หรือ 89 x 92 น้ิว หรือ 6 x 8 ฟุต หรือ 7 x 
7 ฟุต 
 

       จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจาก
ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ 
 

       เปน ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) เพิ่มครั้งที่  2 (พ.ศ.2563) 
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ไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก
งบประมาณ 
 

       เปน ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ .ศ .
2561-2565) เพิ่มครั้งที่  2 (พ.ศ.2563) 
บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่  6 หนาที่  10 (กอง
สวัสดิการสังคม) 

บัญชีครุภัณฑ ลําดับที่  6 หนาที่  10 (กอง
สวัสดิการสังคม) 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๙ กําหนดวา การแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินหรือสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดพิจารณาอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ตอไป ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         กระผมขอเชิญเจาหนาทีผู่เกี่ยวของไดกรณุาชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณครั้งนี้ดวยครับ ขอเชิญครับ 

นางสาวมารสิา หะยมีะ 
ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสงัคม 

         กองสวัสดิการสังคมไดเสนอเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง โครงการจัดซื้อจอรับภาพ โดย
คงไวเฉพาะขนาดของหนาจอเทานั้น สวนคุณสมบัติอื่นๆนั้นขอยกเลิกไป คะ  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 นั้น  กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ ดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น 

 - สภาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนุมัติ - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 ครับ 

ที่ประชุม           มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 5.3 เรื่อง การดําเนินการโครงการระบบสงนํ้าฝายบานกําปงปาเระ   
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลหรือฝายงานที่เกี่ยวของ ชี้แจงหรือใหรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับ
การดําเนินการโครงการระบบสงน้ําฝายบานกําปงปาเระ ดวยครับ ขอเชิญครับ  

นายอานัน สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        กระผมขออนุญาตเชิญ ผูอํานวยการกองชาง ไดอธิบายรายละเอียดของโครงการฯ ดวยครับ 

นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 
 
 

        โครงการกอสราง สํานักงานชลประทานที่ 17  ไดมีโครงการกอสรางระบบสงน้ําฝายบานกําปง
ปาเระ ระยะที่ 1 ตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โครงการจัดหาแหลงน้ําและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทานนั้น บัดนี้การดําเนินระยะแรกเสรจ็สมบูรณแลว  โดยโครงการดังกลาวนี้ เปนโครงการ
ชวยเหลือการขาดแคลนน้ํา ซึ่งเสนอโดยผูใหญบาน หมูที่ 8  สถานที่กอสรางอยูในเขตพื้นที่ของปาไม 
ทางไปบานกูจิงลือปะ ซึ่งกอนการดําเนินการไดรับการอนุญาตจากปาไมเรียบรอยแลว ตัวอาคารฝายมี
ความสูง 2.5 เมตร กวางเกือบ 20 เมตร ขนาดทอน้ําจากตัวอาคารมาที่หมูบาน เปนทอเหล็ก ขนาด 
6 นิ้ว จากนั้นมีทอพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว และ 4 นิ้ว มายังชุมชนกําปงปาเระ และมีทางแยกไปยังชุมชน    
บูเกะปอเราะ ซึ่งขณะนี้ ทั้งสองชุมชนดังกลาวไดใชน้ําเรียบรอยแลว นั่นคือระยะที่ 1  ซึ่งตอนนี้อยูใน
การดูแลของผูรับจางอยู  สวนระยะที่สอง คือทางสํานักงานชลประทานจะเดินทอจากชุมชนกําปงปา
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เระ ไปยังสถานีรถไฟมะรือโบ ระยะทาง 1,100 เมตร  ซึ่งทางชลประธานไดประสานกับการรถไฟ
เรียบรอยแลว เพราะทางชลประทานไดลอดทอสงน้ําผานทางสะพานเหล็กของการรถไฟที่ชุมชนกําปง
ปาเระ การรถไฟจึงไดรองขอใหทางชลประทานใหดําเนินการเดินทอจากชุมชนกําปงปาเระ ไปยังสถานี
รถไฟมะรือโบ เพราะที่สถานีรถไฟไมมีน้ําใช โดยโครงการระยะที่สองนี้จะเกิดข้ึนในเร็วๆนี้ ครับ    

ที่ประชุม           ที่ประชุมรับทราบ 
 5.4 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล หรือฝายงานที่เกี่ยวของ ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนาที่ของคณะกรรมการมีอะไรบาง ขอเชิญ
ครับ 

นายนูรูดดีน  สูลัยมาน 
ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุข 

         ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความประสงคที่จะขอใหที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ไดกรุณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ร ะ บ บ บ ริ ก า ร อ น ามั ย สิ่ ง แ ว ดล อ ม ขอ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส วน ท อ ง ถิ่ น  Environmental 
Health Accreditation (EHA) จํานวน 2 ทาน  คณะกรรมการ EHA ประกอบดวย นายกเทศมนตรี 1 
ทาน รองนายกเทศมนตรี 1 ทาน ปลัดเทศบาล 1 ทาน ตัวแทนจาก อสม. 1 ทาน  ตัวแทนจาก
สมาชิกสภาฯ 2 ทาน ผูอํานวยการกอง 3 ทาน หัวหนาฝาย 1 ทาน นักวิชาการสุขาภิบาล 1 ทาน   
เจาพนักงานธุรการ 1 ทาน  รวมทั้งสิ้น 12 ทาน มีอํานาจหนาที่สงเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม รวบรวมวิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่น และทําหนาที่ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย  ดังนั้น 
ในโอกาสนี้จึงขอความอนุเคราะหทานประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตกไดกรุณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลฯ จํานวน 2 ทาน เพื่อเปนคณะกรรมการดังกลาวดวยครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตอไป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ทานสมาชิกฯ เห็นวา
มีความเหมาะสมและสมควรเปนคณะกรรมการคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  2  คน  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

      ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอช่ือผูที่ตนเห็นวาสมควรจะไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการฯ  
คนที่ 1  โดยใหมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน ขอเชิญครับ 

 การคัดเลือกกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ ๑ 
นายมาม ุ หะยีดอเลาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        กระผม นายมามุ  หะยีดอเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอช่ือ นายอับดุลรอพา  อีอาซา เปน
กรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 1  ขอผูรับรองดวย
ครับ 

นางสาวปทมา   
ยือราเฮง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        ดิฉัน นางสาวปทมา  ยือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง นายอับดุลรอพา อีอาซา เปน
บุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 
1 คะ 

นางสาวตูแวนูนีลา   
มือรีงงิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        ดิฉัน นางสาวตูแวนูนีลา มือรีงิง สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง นายอับดุลรอพา อีอาซา เปน
บุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 
1 คะ 
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นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ไมทราบวามีสมาชิกทานใด จะเสนอชื่อผูอื่นเปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 1 อีกหรือไม 

 - ไมมีการเสนอชื่อเพิม่เติม - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        เมื่อไมมีใครเสนอชื่อเพิ่มเติม สรุปวาทุกทานเห็นดวยที่เลือก นายอับดุลรอพา อีอาซา เปน
กรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 1 

ที่ประชุม 
        มีมติเลือก นายอับดุลรอพา อีอาซา เปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 1 

 การคัดเลือกกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 2 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

       ตอไป ขอใหสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อผูที่ตนเห็นวาสมควรจะไดรับการคัดเลือกเปน
คณะกรรมการฯ  คนที่ 2  โดยใหมีผูรับรองไมนอยกวา ๒ คน ขอเชิญครับ 

นายอาหะมะสักร ี  
หะยีอับดลุเลาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        กระผม นายอาหะมะสักรี  หะยีอับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อ นายอับดุลรอฮิม  
เจะโกะ เปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 2  ขอผู
รับรองดวยครับ 

นายอับดุลการิม  นิบอซู 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        กระผม  นายอับดุลการิม นิบอซู สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง นายอับดุลรอฮิม เจะโกะ เปน
บุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 
2 ครับ 

นายสูกีพล ี ดือราแม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        กระผม นายสูกีพลี ดือราแม สมาชิกสภาเทศบาล ขอรับรอง นายอับดุลรอฮิม เจะโกะ เปน
บุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 
2 ครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ไมทราบวามีสมาชิกทานใด จะเสนอช่ือผูอื่นเปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 2 อีกหรือไม 

 - ไมมีการเสนอชื่อเพิม่เติม - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         เมื่อไมมีใครเสนอชื่อเพิ่มเติม สรุปวาทุกทานเห็นดวยที่เลือก นายอับดุลรอฮิม เจะโกะ เปน
กรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 2 

ที่ประชุม 
         มีมติเลือก นายอับดุลรอฮิม เจะโกะ เปนกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมฯ คนที่ 2 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

         ดังนั้นขอสรุปวา สภาเทศบาลฯ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน  
2  ทาน  ประกอบดวย 
         1. นายอับดุลรอพา  อีอาซา 
         2. นายอับดุลรอฮมิ  เจะโกะ 

ที่ประชุม 

         มีมติเลือก  
         1. นายอับดุลรอพา  อีอาซา 
         2. นายอับดุลรอฮิม  เจะโกะ          
เปนคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอประเด็นอื่นๆ ใหที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
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นายอับดุลรอพา อีอาซา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         โครงสรางพื้นฐานของเทศบาลเราที่ประสบปญหามากที่สุด ณ ตอนนี้ คือ เรื่องรางระบายน้ํา  
ที่ชุมชนอาแว พบวาฝารางระบายน้ําสูญหาย และชํารุดจํานวนมาก มีอุดตันไมสามารถระบายน้ําได 
และตอนนี้กําลังจะเขาสูฤดูฝนแลว ดังนั้น จึงขอเสนอใหดําเนินการแกปญหาในสวนนี้ใหเร็วที่สุด ครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโกะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        ประเด็นปญหาเกี่ยวกับฝาตะแกรงเหล็กสูญหายนั้น เปนปญหาอยางมาก กระผมรูสึกกังวลใจ
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากฝาตะแกรงเหล็กสูญหายอยางตอเนื่อง คิดวาอีกไมนานคงจะไมเหลือ ดังนั้น
ปญหานี้จึงเปนปญหาที่ตองแกไขโดยเร็วที่สดุ เนื่องจากเมื่อไมมฝีาปดรางระบายน้ําจะเปนอันตรายตอผู
สัญจรไปมา หากพลาดพลั้งขึ้นมาจะเกิดอันตรายได ดังนั้นจึงขอใหผูบริหารพิจารณาแกไขโดยดวนครับ  
ในโอกาสหนาถาจะมีการสรางรางระบายน้ําขอเสนอใหทําเปนแบบฝาปดแบบคอนกรีต ซึ่งจะชวย
ปองกันการขโมยไดครับ 
        และอีกประการหนึง่ คือรางระบายน้ําที่ชุมชนสเุหราหนาสนามฟุตซอลชํารุด และมบีางจุดอุดตัน
เมื่อฝนตกลงมาทําใหระบายน้ําไมทัน เกิดน้ําลนเขาไปยังบานของประชาชนได สวนอีกประเด็นหนึง่ คือ
โครงการจัดทําทางเทาที่ชุมชนบลูกาและที่ชุมชนสเุหราตอนนี้มีความคืบหนาอยางไรบางครับ 

นายอับดุลรอฮิม  
เจะโซะ 
นายกเทศมนตร ี

        เรื่องรางระบายน้ําเปนปญหามานานมากจริงๆ ทางทีมผูบริหารชุดใหมนี้เห็นวาควรออกไป
สํารวจพื้นที่ที่มีปญหาทั้งหมดอยางจริงจังสักครั้ง  ฝารางระบายน้ําแบบตะแกรงเหล็กนั้นงายตอการ
ขโมย เพียงงัดขึ้นมาก็เอาไปไดแลว ดังนั้น ควรหาวิธีทําฝารางระบายน้ําแบบใหมที่ยากตอการขโมย 
และเห็นดวยตามที่สมาชิกเสนอ แตควรออกแบบใหงายตอการซอมบํารุงดวย รางระบายน้ําที่มีปญหา
ตื้นเขินหรืออุดตันนั้นก็ขอใหทีมงานไดลงพื้นที่สํารวจและแกไขปญหาตอไปครับ 

นายกามาลย หะยีดิน  
รองนายกเทศมนตรี ฯ 

 

        รางระบายน้ํามีปญหานั้นมีมาตั้งแตสมัยยังเปนสุขาภิบาลแลวครับ  ในการแกปญหาผมเห็นดวย
กับการสรางฝารางระบายน้ําแบบคอนกรีต  และปญหารางระบายน้ําที่เกิดข้ึนนั้น ทางผูบริหารไดรวม
ปรึกษากันแลว และจะมีการสํารวจอยางจริงจังอีกครั้งครับ 
 

นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 

         ตามที่สมาชิกไดเสนอปญหาเกี่ยวกับรางระบายน้ําที่ชุมชนอาแวนั้น อันที่จริงเมื่อครั้งที่แลวนั้น
ทางกองชางไดเขาไปสํารวจแลวและประมาณการแลว สําหรับการทําฝารางระบายน้ําในอนาคตก็ได
ปรึกษากับรองนายกที่ดูแลกองชางแลววา จะทําเปนแบบฝาปูนซีเมนต ซึ่งตองออกแบบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อใหมีความสะดวกตอการดูแลและซอมบํารุง  และหลังจากนี้เราจะสํารวจทุกชุมชน โครงการราง
ระบายน้ําของชุมชนอาแวที่มีในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น ตอนนี้กําลังอยูในชวงของการ
แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อทํา TOR  
 

         และขอเรียนช้ีแจงวาพื้นที่สวนใหญของเทศบาลเรานั้น อยูที่ลุมริมภูเขา เมื่อมีฝนตกลงมาจะทํา
ใหน้ําปาไหลหลาก ซึ่งรางระบายน้ําของเรานั้นรองรับไดเพียงแคน้ําจากอาคารบานเรือนเทานั้น ถาเกิด
น้ําปาไหลหลากขึ้นมา รางระบายน้ําของเราจะรบัไมไหว และน้ําที่ไหลลงมาจะพากอนกรวดและขยะลง
มาอุดตันที่ระบายน้ําได ซึ่งทําใหเกิดปญหารางระบายน้ําอุดตัน น้ําลนเวลาฝนตกหนัก   แตการขุดลอก
นี้เราทําเปนประจําทุกปนะครับ หลังจากนี้ถาชุมชนใดมีปญหารางระบายน้ํา ตองการขุดลอกก็สามารถ
แจงทางกองชางไดนะครับ ทางกองชางจะไดปรึกษากับผูบริหาร หากอนุมัติและมีงบประมาณที่
เพียงพอเราก็จะดําเนินการใหครับ 
 

         สําหรับประเด็นทางเทาที่ชุมชนบลูกานั้น มีในเทศบัญญัติแลว แตตองรองบประมาณกอนนะ
ครับ  สวนที่ชุมชนสุเหรา รางระบายน้ําตรงที่มีปญหาอุดตันนั้น ยังไมไดตราไวในเทศบัญญัตินะครับ 
ดังนั้น จึงขอใหทางชุมชนเสนอแผนเขามา เพื่อระบุในแผนป พศ. 2565 นะครับ 
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นายอาหะมะสักร ี 
หะยีอับดลุเลาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         ขอเรียนแจงปญหาเกี่ยวกับคูระบายน้ําคลองไอรฮาปา ใกลกับกูโบรชุมชนบาโงระนะ เกิดการ
กัดเซาะเขามายังบานของประชาชน ซึ่งกัดเซาะเกือบจะพังแลวนะครับ 

นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 

         สําหรับปญหาที่แจงเขามาน้ัน ทางกองชางจะเขาไปดูอีกทีนะครับ และจะปรึกษากับผูบริหาร
เพื่อหามาตรการวาจะมีวิธีการแกปญหาอยางไรครับ 

นายอับดุลรอฮิม  
เจะโซะ 
นายกเทศมนตร ี

         กระผมขอรบกวนสอบถามทางกองคลังนะครับ ชวยชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณวาพอจะมี
งบประมาณสําหรับดําเนินการซอมแซมและแกไขปญหาตางๆตามที่ทานสมาชิกเสนอไหม 
 

นางสาวซูไฮนีย 
แมเราะ 
หัวหนาฝายบรหิารงาน
คลัง 

         ในสวนงบประมาณนั้น จะตองทราบกอนวา การดําเนินการซอมนั้นๆ จะตองใชงบประมาณ
เทาไหร หากทราบจํานวนที่แนนอน ก็จะสามารถแจงไดวามีงบประมาณที่เพียงพอหรือไม แตโดย
สภาพทั่วไปแลว เนื่องจากในปนี้บางโครงการเราไมสามารถดําเนินการได เพราะสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19 เชน โครงการจัดประชุมตางๆ จึงทําใหพอมีงบประมาณบางหากตองใชในการ
ดําเนินการซอมแซมตางๆ แตทั้งนี้ทั้งนั้นขอใหแจงยอดงบประมาณที่ตองใชมายังกองคลัง เพื่อที่จะได
ชี้แจงวามีงบประมาณเพียงพอหรือไมคะ 

นายอับดุลการิม  นิบอซ ู
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เนื่องจากมีชาวชุมชนกําปงปาเระไดมาปรึกษาเพื่อขอใหทางเทศบาลชวยขยายเขตไฟฟาให ไม
ทราบวาตรงนี้จะสามารถดําเนินการไดหรือไม 
 

นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 

        ถามีในเทศบัญญัติแลวกส็ามารถทําได แตถายังไมมีก็ขอใหเสนอเขามาเพื่อระบุในแผนนะครบั 
 

นายอับดุลรอพา อีอาซา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

        กระผมอยากทราบวาในขณะนี้มีโครงการกอสรางตางๆที่อยูในเทศบัญญัติ พ.ศ.2564           
ไดดําเนินการไปแลวกี่โครงการ ที่ยังไมดําเนินการอีกมีกี่โครงการ  และเปนไปไดไหมวาเราจะมีการ
ทบทวนแผนหรือเสนอโครงการเพื่อระบุในแผนป 2565 ในชวงนี้สักครั้งหนึ่ง 
 

นายอานัน สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        ขออนุญาตเชิญฝายพัสดุ ชวยชี้แจงเกี่ยวกบัการดําเนนิโครงการตางๆ ทีผ่านมาดวยครบั และขอ
เชิญฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ชวยชี้แจงเกี่ยวกบัการจดัทําแผนดวยนะครับ 

นายอับดุลเลาะห 
ดอเลาะตาเฮ 
เจาพนักงานพสัด ุ

        โครงการกอสรางที่มีอยูในเทศบัญญัติป 2564 ยังไมไดทําแมแตสักโครงการเดียวนะครับ       
ที่กําลังทําอยูนั้นเรากําลงัทยอยทําของป 2563 ซึ่งเปนโครงการที่ไดขอเบกิตัดปจากสภาเทศบาลเมือ่ป
ที่แลวจํานวน 7 โครงการ โดยทําแลว 2 โครงการ คือโครงการกอสรางรางระบายน้ําซอยบานบาโด 
กับโครงการปรับปรุงฝายน้ําลนกําปงปาเระ สวนที่เหลือยังไมไดดําเนินการ 

นายมูฮัมหมัดไฟซอล  
เจะโซะ  
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน 

        สําหรับการทบทวนแผนของป พ.ศ. 2566 - 2570 ตอนนี้กําลังดําเนินการในสวนของการให
แตละกองเสนอโครงการที่ตองการจัดทํา เพื่อเขาบรรจุไวในแผน  สวนเรื่องการประชุมประชาคมนั้น
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด จังหวัดนราธิวาสจึงไดมีหนังสือยกเวนไมตองทํา
ประชาคม ซึ่งตรงนี้ กําลังขอใหชุมชนเสนอปญหาความตองการของชุมชนเขามา รวมถึงของสมาชิก
สภาฯ ดวย  โดยการเพิ่มเติมแผน พ.ศ.2565 จะทําพรอมกันกับการทบทวนแผนเลย ซึ่งคาดวาจะมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินภายในเดือนมิถุนายนนี้ แตก็ข้ึนอยูกับขอมูลที่สงมา ถาสงเร็วก็
จะประชุมไดเร็วขึ้น  การเสนอโครงการใหเสนอมาที่งานวิเคราะหนะครับ โดยระบุรายละเอียดของ
โครงการใหชัดเจน เชนขนาดความกวาง ความยาว และสถานที่ใหชัดเจน จากนั้นงานวิเคราะหก็จะ
ประสานงานกับกองชางเพื่อออกไปสํารวจสถานที่เพื่อเอาขอมูลมาประมาณการ และประมาณการได
เทาไหรก็จะใสในแผนครับ 
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นายนูรูดดีน  สูลัยมาน 
ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุข 

       ขอเรียนแจงเพื่อทราบวา ศูนยกักกันโควิดของเทศบาลที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนั้น
ขณะนี้ผูกักกันไดออกจากศูนยฯ หมดแลว และไดปดศูนยฯ ดังกลาวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
ที่ผานมา และทางกองสาธารณสุขไดเขาไปพนยาฆาเชื้อเรียบรอยแลว สวนศูนยกักกันอีกแหงคือที่
โรงเรียนบานมะรือโบตก ตอนนี้ยังมีผูกักกันอยู และจะออกจากศูนยกักกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 
นี้ ดังนั้น หลังจากผูกักกันออกไปแลว ทางเทศบาลจะเขาไปทําความสะอาดพื้นที่ ในวันจันทรที่ 7 
มิถุนายน 2564 นี้ แตกอนที่จะเขาไปดําเนินการทําความสะอาดนั้น ทางกองสาธารณสุขจะเขาไปพน
ยาฆาเชื้อใหเรียบรอยกอนนะครับ 

นางสาวฮาลเีมาะห  
สะอ ิ
หัวหนาสํานกัปลัด 
เทศบาล 

       เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 
นี้ สํานักปลัดเทศบาลจะมีการจัดพิธีลงนามถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ที่
บริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาล จึงขอเรียนเชิญผูบรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ทุกทาน เขารวมกิจกรรมถวายพระพรดังกลาว โดยขอใหผูที่เขารวมพิธีสวมเสื้อสุภาพสีมวงนะคะ
สําหรับรายละเอียดกําหนดการนั้น ทางสํานักปลัดจะแจงอีกครั้งคะ 

นายมาหะมะนาวาวี 
หะยีอูเซ็ง  
รองนายกเทศมนตรี ฯ 

       นายกเทศมนตรีฯ มีนโยบายตองการเสริมภาพลักษณที่ดีที่แกพนักงานของเทศบาล จึงไดมีราง
ประกาศเกี่ยวกับการแตงกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจางในสังกัดของเทศบาลตําบลมะรือโบ
ตก โดยกําหนดใหพนักงานจางสวมเครื่องแบบปกติสีกากีในวันทํางานตามที่ไดประกาศไวครับ 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

         ไมทราบวามีทานใดจะเสนอประเด็นปญหาเพิม่เตมิอกีหรอืไม 

 -  ที่ประชุมไมมีเสนอประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม  - 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

        เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือเสนอเรื่องใหที่ประชุมรับทราบอีก กระผมขอปดการประชุมในครั้งนี้  
และขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   12.15    น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)       อานัน   สีระโก     อาผูจดรายงานการประชุม 
                                                (นายอานัน   สีระโก)  

 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)     ใสดี  หะยบีือราเฮงอาหผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายใสด ี หะยีบือราเฮง)  

   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก                
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สําเนาถูกตอง 
 

 
 
 
 

(นายอานัน   สีระโก) 
ปลัดเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

 

 
 
 
 

                    (ลงชื่อ)      มามุ  หะยีดอเลาะนิอาประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายมามุ  หะยีดอเลาะ) 
 

 
 
                                      (ลงชื่อ)       ปทมา  ยือราเฮง   บือรกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวปทมา  ยือราเฮง)  
    
 

 
                (ลงชื่อ)   อั ตูแวนูนีลา  มือรีงิงบดุลกเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ) 
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